



ประธานศาลฎีกาตรวจราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาคร



เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยนายอริคม อินทุพุติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นางปิยนุช มนุรังสรรค์ เลขาธิการประธานศาลฎีกา นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการศาลฎีกา และคณะ เดินทางไปตรวจราชการศาลจังหวัดสมุทรสาคร ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาคร เลขาธิการศาลยุติธรรมประจำภาค 7 ผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ ในการนี้ประธานศาลฎีกาและคณะได้ร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลสถิติคดีและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของศาลเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข นอกจากนี้ ประธานศาลฎีกาได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มที่และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยคำนึงถึงการให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนเป็นสำคัญ พร้อมๆกับมอบนโยบายให้สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคดูแลด้านการพิจารณาคดีต่อเนื่องและครอบครัวคดีของศาลที่อยู่ในเขตอำนาจ รวมถึงแผนการปรับโครงสร้างของศาลยุติธรรมเพื่อลดภารกิจของสำนักงานศาลยุติธรรม

การรับสมัครขึ้นบัญชีผู้มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560

สำนักงานการต่างประเทศ แจ้งว่า สำนักงานศาลยุติธรรมมีนโยบายให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมมีโอกาสสมัครขอรับทุนเพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน ณ ต่างประเทศ ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอชื่อสมัครขอรับทุนต่างๆ ไปศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ณ ต่างประเทศ จำเป็นต้องใช้ผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือ DIFA TEST ประกอบการพิจารณา จึงได้กำหนดให้มีการรับสมัครผู้มีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือ DIFA TEST โดยกำหนด TOEFL อย่างน้อย 500 คะแนน (paper-based) 150 คะแนน (computer-based) 61 คะแนน (internet-based) หรือ IELTS อย่างน้อย 5.5 คะแนน หรือ TOEIC อย่างน้อย 500 คะแนน หรือ DIFA TEST ทักษะการอ่าน และทักษะการฟังอย่างน้อยระดับ B1 โดยผลคะแนนดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

ทั้งนี้ จะขึ้นบัญชีผู้สมัครที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือ DIFA TEST มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร วิธีการสมัคร วิธีการคัดเลือกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. คุณสมบัติ

เป็นข้าราชการศาลยุติธรรมตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือเป็นข้าราชการตุลาการตั้งแต่ตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นขึ้นไป

2. วิธีการรับสมัคร

ผู้สมัครต้องสมัคร online ทางเว็บไซต์ http://edu.coj.go.th/edu_regis หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ที่สำนักงานการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 12 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร หรือยื่นใบสมัครโดยตรงได้ที่สำนักงานการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม

3. วิธีการคัดเลือก

สำนักงานศาลยุติธรรมจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สมัครรับทุนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 500 คะแนน (paper-based) 173 คะแนน (computer-based) 61 คะแนน (internet-based) หรือ IELTS อย่างน้อย 5.5 คะแนน หรือ TOEIC อย่างน้อย 500 คะแนน หรือ DIFA TEST ทักษะการอ่านและทักษะการฟังอย่างน้อยระดับ B1 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่แหล่งทุนกำหนด รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของกระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานศาลยุติธรรมด้วย

2. ในกรณีคัดเลือกจะพิจารณาจากผู้ที่ได้คะแนนภาษาอังกฤษสูงสุดของแต่ละประเภทการสอบภาษาอังกฤษ

3. ในกรณีคะแนนอยู่ในระดับเดียวกันให้พิจารณาจากประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่ตรงกับเนื้อหาการฝึกอบรมที่กำหนดโดยแหล่งทุน

4. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้สมัครรับทุนแล้วและอยู่ในระหว่างการพิจารณาหรือตอบรับของแหล่งทุนจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกทุนอื่นๆ อีกในระหว่างนั้น

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์สำนักงานการต่างประเทศ www.iad.coj.go.th หรือ oia.coj.go.th และสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2541 2320 หรือ 0 2541 2284 – 91 ต่อ 1280



ท่านที่ต้องการรับจดหมายข่าว "สื่อศาล" ทางอีเมล
ขอให้แจ้งอีเมลของท่านได้ที่ news@coj.go.th